



Title :	อธิการบดี มฟล. เน้นนักศึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้และต้องเป็นศรัทธา
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์ ฉบับที่ 085
Date :	พฤษภาคม ๒๕๕๖

## อธิการบดี มฟล. เน้นนักศึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้และศรัทธา

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม “อธิการบดีพบ ตลอด ดั่งนั้นช่วงเวลาทองของชีวิตคือ 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556” ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เรียนให้ดีที่สุด 2. ใช้นิสัยดีๆ ต่อคนรอบข้าง 3. ปรับมฟล. เป็นประธาน โดยอธิการบดีได้เน้นย้ำกับนักศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 1,200 คน ว่านอก 4. เรียนรู้รอบตัวให้มาก จากจะเป็นผู้มีวิชาความรู้หาเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม หรือ นอกจากนี้อธิการบดี มฟล. ยังให้ข้อคิด/คำคม เป็นคนดีนั่นเอง จึงจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ความลำบาก-ยิ้มรับประสบการณ์ในวันนี้ เพื่ออนาคต

โดย รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า ชีวิตนักศึกษานั้นให้อะไรมากกว่าที่นักศึกษาหลายคนคิด เสียเงินซื้อ ทุกคนมีเท่ากันหมดไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไร เพราะเราจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมได้จากรั้วมหาวิทยาลัย เราต้องรู้จักเรียนรู้ เข้าใจ เป็นคนที่มีโอกาสต่างๆ ในชีวิตมาก และ 3.จุดประสงค์ และยอมรับ ถึงความแตกต่างของบุคคล สิ่งแวดล้อม ในชีวิตจริงเราต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆ คนอื่น ถ้าช่วยเค้าไม่ได้ก็อย่าไปทำร้ายเค้า” คำกล่าวมากมายที่นักศึกษาไม่ชอบใจ แต่ใน 4 ปีของการเรียนจะฝึกฝนให้นักศึกษาใช้ชีวิตเป็นไป นำมาเป็นข้อคิดให้แก่นักศึกษา

# อธิการบดี มพล. เน้นนักศึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้และต้องเป็นคนดี

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) จัดกิจกรรม "อธิการบดีพบนักศึกษา ครั้งที่ 2/2556" ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล. เป็นประธาน โดยอธิการบดีได้เน้นย้ำกับนักศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 1,200 คน ว่านอกจากจะเป็นผู้มีวิชาความรู้หาเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม หรือเป็นคนดีนั่นเอง จึงจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดย รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า ชีวิตนักศึกษานั้นให้อะไรมากกว่าที่นักศึกษาหลายคนคิด เพราะเราจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมได้จากรั้วมหาวิทยาลัย เราต้องรู้จักเรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับ ถึงความแตกต่างของบุคคล สิ่งแวดล้อม ในชีวิตจริงเราต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆ มากมายที่นักศึกษาไม่ชอบใจ แต่ใน 4 ปีของการเรียนจะฝึกฝนให้นักศึกษาใช้ชีวิตเป็นไป

ตลอด ดังนั้นช่วงเวลาทองของชีวิตคือ 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีหลักใช้ชีวิตดังนี้ 1. เรียนให้ดีที่สุด 2. ใช้นิสัยดีๆ ต่อคนรอบข้าง 3. ปรับตัวเองไม่ใช้นิสัยที่ไม่พึงประสงค์ และ 4. เรียนรู้รอบตัวให้มาก

นอกจากนี้อธิการบดี มพล. ยังให้ข้อคิด/คำคมแก่นักศึกษา 3 หัวข้อ คือ 1. ยอมรับความลำบาก-ยอมรับประสบการณ์ในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้า 2. เวลาเป็นของที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ ทุกคนมีเท่ากันหมดไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ดังนั้นคนที่ใช้เวลาคุ้มค่าจึงเป็นคนที่มีโอกาสต่างๆ ในชีวิตมาก และ 3. จุดประสงค์หลักๆ ของชีวิตนี้คือการช่วยเหลือคนอื่น ถ้าช่วยเค้าไม่ได้ก็อย่าไปทำร้ายเค้า" คำกล่าวของ องค์ดาโลลามะซึ่ง อธิการบดีได้นำมาเป็นข้อคิดให้แก่นักศึกษา